
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 
วันที่  30 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  
ผู้มาประชุม 

ล าดั
บที ่

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมานพ         เฟ่ืองบางหลวง ประธานสภาอบต.บางเตย มานพ     เฟ่ืองบางหลวง  
2 นายพูลผล         แซ่ซี รองประธานสภาอบต.บางเตย พูลผล      แซ่ซี  
3 นางธนิศา         รอดรักวงศ์ไท เลขานุการสภาอบต.บางเตย ธนิศา      รอดรักวงศ์ไท  
4 นายบุญมี         น้อยประชา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 บุญมี       น้อยประชา  
5 นายวิม            เปรมปรีดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 วิม          เปรมปรีดิ์  
6 นายเสรี           ปิ่นบัวทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 เสรี          ปิ่นบัวทอง  
7 นายสุรวุฒิ        เกติพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สุรวุฒิ      เกติพันธ์  
8 นายสมศักดิ์      สร้อยทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 สมศักดิ์     สร้อยทอง  
9 นายอรรถพล    พลชัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อรรถพล   พลชัย  
10 นายนิคม         เจริญลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 นิคม         เจริญลักษณ์  
11 นายฉลอง        จันทราภาษ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ฉลอง        จันทราภาษ  
12 นายอุทัย          แย้มประชา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 อุทัย         แย้มประชา  
13 นางสาววารุณี    แซ่บู๊ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 วารุณี        แซ่บู๊  
14 นายวิทยา         ชิวค้า นายกอบต.บางเตย วิทยา         ชิวค้า  
15 นายสุรพัต         การะเกตุ รองนายกอบต.บางเตย สุรพัต         การะเกตุ  
16 นายสมพงษ์       เฟ่ืองบางหลวง รองนายกอบต.บางเตย สมพงษ์  เฟื่องบางหลวง  
17 นายณัฏฐพล      สุขนันทฬส ปลัดอบต.บางเตย  ณัฏฐพล      สุขนันทฬส  
18 นางสาวอลิสา     เงินค า ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับกลาง อลิสา        เงินค า  
19 นางสาววัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับกลาง วัชรินทร์ธรณ์     สมบูรณ์พงศ์  
20 นายสุนัน            บ ารุง ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ สุนัน            บ ารุง  
21 นางจุฑามณี        สืบเสียง หัวหน้าส านักปลัดฯ จุฑามณี        สืบเสียง  
22 นางธวัลรัตน์        ชาชาวนา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ธวัลรัตน์       ชาชาวนา  
23 นางสาวกัญญา     ปรีประชา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กัญญา        ปรีประชา  
24 นางพนิดา          ประชาชน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ พนิดา         ประชาชน  
25 นางสาวปัตติยา     อาระหัต หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค ปัตติยา     อาระหัต  
26 นางสาวสวิตตา     ตุ่นอินทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สวิตตา     ตุ่นอินทร ์  
27 นางสาวณัฐกาญจน์  เปี่ยมสิน นิติกรช านาญการ ณัฐกาญจน์  เปี่ยมสิน  
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 
วันที ่ 30   เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  
.................................................... 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายมานพ  เฟื่องบางหลวง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมยัวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563  

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และเรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สมัยวิสามัญ 
    สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  เม่ือวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 
นายมานพ  เฟื่องบางหลวง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ)   ส่วนต าบลบางเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563  ว่ามีข้อความใดต้อง 

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงมติรับรองรายงาน 
การประชุมต่อไป ขอเชิญ คุณธนิศา รอดรักวงศ์ไทเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมขอเชิญครับ 

นางธนิศา รอดรักวงศ์ไท  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยครั้งที่ผ่านมา ได้ผ่าน 
(เลขานุการสภาฯ)  การตรวจรายงานการประชุมจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคือ คณะกรรมการ 
    ตรวจรายงานการประชุมสภาแล้ว แต่ยังอาจจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม จึงขอให้ 
    สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้ง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  เมื่อไม่มีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีก ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
(ประธานสภาฯ)   สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 
ที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 

 เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 
 

 
 

/เห็นชอบ... 
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- เห็นชอบ 13 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ - เสียง 
- งดออกเสียง - เสียง 

ขณะนั้นมีสมาชิกสภาในที่ประชุม 13 ท่าน 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอกระทู้ถามหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 

5.1เรื่องการการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  ขอเชิญนายณัฎฐพล สุขนันทฬส ปลัดอบต.บางเตย ชี้แจงเรื่องการพิจารณาโอนเงิน 
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอเชิญครับ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเรื่องการประชุมในวันนี้มีเรื่องเร่งด่วน 
(ปลัดอบต.บางเตย) เรื่องการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหอถังประปาคลองโพธิ์หมู่ที่ 5 วิธีการแก้ไข

ปัญหาเบื้องต้นคือทางคณะผู้บริหารและทางกองช่างและผู้รับเหมาได้เข้าพ้ืนที่เพ่ือ
ประเมินและท าการแก้ไขปัญหาจึงได้ เรียกประชุมสภาฯ ขณะนี้ฝั่งหมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 7          
มีปัญหาเรื่องของการใช้น้ า ซึ่งการแก้ปัญหาของเราเบื้องต้นใช้วิธีการให้รถดับเพลิงบรรทุก
น้ าวิ่งส่งวันละ 5 รอบ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในส่วนของรายละเอียด
เรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีดังนี้ 
รายการโอนเพิ่ม 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็กทรอนิกส์      
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งไฟฟ้า/ประปา 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ตั้งไว้ 350,000.- คงเหลือ 339,545.- บาท โอนเพ่ิม 150,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 489,545.-บาท 

2. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่
เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ ายาต่างๆ ฯลฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์ 

/หรือการแพทย์… 
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หรือการแพทย์ที่มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่ อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม       
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ มค่ า ตั้ งจ่ ายจากเงินรายได้  ตั้ งไว้  150,000. -บาท                     
คงเหลือ 92,000.- บาท โอนเพ่ิม 950,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
1,042,000.-บาท 

3. แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือสามารถใช้
งานได้ตามปกติเช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน (ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 900,000.- บาท คงเหลือ 
169,360.- บาท โอนเพ่ิม 800,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 968,360.- 
บาท 
รายการโอนตั้งรายการใหม่ 

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อ
น้ าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บริเวณหอถังประปาคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 
ต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว บริเวณหอถังประปาคลองโพธิ์ โดยใช้ท่อเหล็ก BS-M (มอก.
277-2532 ประเภท 2)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6นิ้ว ขุดลึกไม่น้อยกว่า 180 เมตร 
และจนกว่าจะได้น้ าดีใช้อุปโภค บริโภคได้ พร้อมถอนเครื่องสูบน้ า ท่อสูบน้ า น้ าจาก
บ่อบาดาลเดิม ติดตั้งที่บ่อบาดาลใหม่ต่อตู้ควบคุมพร้อมใช้งาน รายละเอียดตามแบบ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ – บาท คงเหลือ  -  บาท โอนตั้งรายการ
ใหม่ 500,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 500,000.- บาท รวมโอนทั้งสิ้น 
2,400,000.- บาท  (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1) 

รายการโอนลด 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบแบบอัดท้าย จ านวน 2,400,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบแบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป 
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และ

สามารถรับน้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 
(2) ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พ้ืนหนาไม่น้อยกว่า 4.50 

มิลลิเมตร 
(3) น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 

/ชุดอัดท้าย... 
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(4) ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 

2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง  

ตั้งไว้ 2,400,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,400,000.- บาท โอนลด            
2,400,000.- บาท คงเหลือหลังโอน   .-  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,400,000.-บาท จึงขอให้สภาอบต.บางเตยพิจารณาอนุมัติ 
(ปลัดอบต.บางเตย)  โครงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 ดังรายละเอียดที่ 
    ได้กล่าวมาข้างต้นครับ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะสอบถามเรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.2563 หรือไม่ 
นายอรรถพล พลชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงโครงการ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)   ที่จ่ายขาดเงินสะสมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องของบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ยังคงเดิมอยู่หรือไม่ 
นายณัฏฐพล สุขนันทฬส  ชี้แจงว่า ยังคงเดิมกองคลังประกาศด าเนินการตามปกติ แต่ที่กล่าวมานี้เป็นการเจาะใหม่ เพ่ือ 
(ปลัดอบต.บางเตย)   บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าก่อน 
นายสุรพัต การะเกตุ  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมต่อจากท่านปลัด ทางคณะผู้บริหารได้วิเคราะห์แล้วถ้าท าการวิ่งรถบรรทุก 
(รองนายกอบต.บางเตย) น้ าจากฝั่งหมู่ 1 และหมู่ 2 เพ่ือส่งไปยัง หมู่ 3 – หมู่ 7 เกรงว่ารถบรรทุกและเสมิร์ทอาจจะ

เสียหายและส่งผลกระทบต่อทั้งต าบลได้ ถ้าไม่เร่งมือด าเนินการเพ่ือเจาะบ่อของหมู่ 5 และด้วย
ถ้าประชาชนมีความต้องการใช้จ านวนมากอาจจะไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของ
ชาวบ้าน 

นายอรรถพล พลชัย ข้อมูลผู้ใช้น้ ามีปรากฏอยู่ในบิลช าระแต่ละครัวเรือน อาจจะมีบางครัวเรือนที่มีการใช้ปริมาณ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) ใช้น้ าเกิน อาจจะมีบางบ้านประกอบการเลี้ยงปลา ท าให้ต้องใช้น้ าในปริมาณมาก อาจจะต้องให้

ลดปริมาณการใช้น้ า เพราะน้ าที่หายไปจากระบบส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงปลา อีกส่วนหนึ่ง
อาจจะมีสาเหตุมาจากท่อที่รั่ว อาจจะต้องมีการดูแลในส่วนของท่อที่รั่วช ารุด ล าดับต่อไปเรื่อง
ต้นทุนค่าใช้จ่ายสเปคของท่อโครงการที่เราจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม สเปคของท่อ
จะเป็น ASTM แต่ในส่วนของโครงการนี้จะลดสเปคลงมาเป็น BS-M คุณภาพของท่อได้ มอก.ทั้งคู่
แต่ว่าจะท าให้ต้นทุนสูง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราชี้แจงให้ชาวบ้านทราบ โครงการตน้ทุนจึงไม่เท่ากัน
ต้นทุนเกิดจากคุณภาพของท่อ 

นายวิทยา ชิวค้า ทางผู้บริหารได้เร่งด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุด 
(นายกอบต.บางเตย) ไม่เกินสิ้นเดือนเมษายน จึงเรียกทุกท่านเพ่ือประชุมในวันนี้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว 
นายสมพงษ์ เฟ่ืองบางหลวง  เรื่องคุณภาพของท่อ ASTM  สามารถใช้งานได้มากกว่า 10 ปี ส่วนท่อ BS-M อายุการใช้งานจะ 
(รองนายกอบต.บางเตย) อยู่ที่ประมาณ 8 ปี จึงให้ช่างออกแบบโดยใช้ท่อ ASTM ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 
นายอรรถพล พลชัย สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วเรื่องการให้ข้อมูลกับชาวบ้านผู้ใช้น้ าวิธีการส ารองน้ ามีอยู่หลายวิธี 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) ชาวบ้านเองจะอาศัยการใช้น้ าโดยต่อตรงอย่างเดียวโดยผ่านมิเตอร์วิธีนี้ใช้ได้ในส่วนที่แรงดัน 
 น้ าปกติแต่ถ้าช่วงแรงดันน้ าไม่ปกติถ้าไม่มีการส ารองน้ าหรือไม่มีระบบถังกักเก็บถ้าเกิดปัญหา 

/ต้องแก้ปัญหา.... 
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ต้องแก้ปัญหาเมื่อเวลาน้ าขาดท่อจะท าให้เกิดตะกอน เรื่องนี้ชาวบ้านอาจจะต้องติดระบบกรอง
น้ าเองส่วนหนึ่งเพ่ือรองรับกับปัญหา 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดจะสอบถามเรื่องการพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
(ประธานสภาฯ) งบประมาณพ.ศ.2563 หรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563  
ที่ประชุม   มีมติการพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 ดังนี้ 

- เห็นชอบ   13 เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -- เสียง 
- งดออกเสียง  -- เสียง 

ขณะนั้นมีสมาชิกสภาในที่ประชุม 13 ท่าน 
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
    - เรื่องสถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคโควิค19 
นายอรรถพล พลชัย  สอบถามมาตรการในเรื่องการจัดการงานศพ ณ ตอนนี้ในต าบลบางเตยยังไม่มีแต่มาตรการ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)   การจัดการงานศพ แต่ในอนาคตข้างหน้ายังไม่แน่นอน ซึ่งตอนนี้ควรท าความเข้าใจกันว่า 
    รูปแบบการจัดการงานศพจะเป็นแบบใด 
นายวิทยา ชิวค้า   ขอชี้แจงว่าเป็นแบบปกติซึ่งทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้จัดการในส่วนของการบรรจุศพและ 

 (นายกอบต.บางเตย)   จะไม่มีการรดน้ าศพไม่ต้องเป็นกังวลแพทย์ยืนยันแล้วทางโรงพยาบาลจัดการในเรื่องความปลอดภัย 
นายสุรพัต การะเกตุ  อยากจะฝากในส่วนของผู้น าชุมชน สมาชิกทุกท่านอย่าปกปิดข้อมูลในส่วนของการพบ 
(รองนายกอบต.บางเตย) ผู้ป่วยให้แจ้งข้อมูลรพ.สต.บางเตย หากปกปิดข้อมูลอาจจะเกิดการแพร่ระบาดในภาพรวม

ของทั้งต าบล เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดและเฝ้าระวังความปลอดภัย และขอเสริมในส่วน
ของเรื่องการใช้น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคในครัวเรือน อาจจะต้องมีการออกเป็นกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการสร้างบ่อพักน้ าเพ่ือส ารองไว้ใช้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

นายสุนัน บ ารุง  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

มาตรฐานที่  1  ด้านการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ข้อ  1.4  คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีจ านวนคณะกรรมการฯ  ไม่น้อยกว่า  9 คน  แต่ไม่เกิน  15  คน  โดยม ี  
1.  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา 
2.  ผู้แทนศาสนาสถาน 
3.  ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.  ผู้แทนชุมชน 
5.  ผู้แทนด้านสาธารณสุข 

/6.ผู้แทน… 
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6.  ผู้แทนผู้ปกครอง 
7.  ผู้แทนส านัก /กอง/ส่วนการศึกษา 
8.  ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
9.  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยมีผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  
และคณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ  1 คน  เป็นประธานคณะกรรมการ        
โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยต าแหน่ง  ผู้แทนครู
ผู้ดูแลเด็กหรือครู  1  คน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง  2  ปี  และด ารงต าแหน่งติดต่อกันไม่เกิน  2  วาระ 
ซึ่งในส่วนของผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาฯ  ก่อน  จึงเสนอขอความเห็นชอบจากสภาฯ  เสนอชื่อสมาชิกสภา
มาเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 

ที่ประชุม   เห็นชอบให้  นายวิม  เปรมปรีดิ์   เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังนี้ 
 1.แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
(1)ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
(2)ผู้ทรงคุณวุฒิ      รองประธานกรรมการ 
(3)ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ 
(4)ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วน/ที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
(5)ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ 
(6)ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ   กรรมการ 
(7)หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
   ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ(ถ้ามี) 
(8)ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ   กรรมการและเลขานุการ 
2.ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อ 1 (3) ถึง (8) ร่วมกันพิจารณาสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
3.ให้จ านวนกรรมการการศึกษาตามข้อ 1 (1) (2) (5) (6) และ (7) รวมกันต้องมีจ านวน
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้งหมด 
4.ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

/5.ให้คณะ.... 
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5.ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตาม ประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิตามที่
สภาเห็นชอบ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ก่อน จึงเสนอขอความเห็นชอบจาก
สภาฯ เสนอ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ประชุมเห็นชอบให้ นางวีนา แก้วอนุ ผอ.โรงเรียนบ้าน
บางเตยเป็นกรรมการการศึกษาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลบางเตย 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายมานพ เฟ่ืองบางหลวง  มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือมี่เมื่อไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม 
(ประธานสภาฯ)   ประชุมและขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ     
                                 
ปิดประชุมเวลา 11.00  น. 
 
 
 
 
  

ลงชื่อ.................................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                               (นางธนิศา  รอดรักวงศ์ไท) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจเรียบร้อยแล้ว 
 
 
ลงชื่อ.............................................................................. 
                (นายบุญมี   น้อยประชา) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ.............................................................................. 
                (นางสาววารุณี   แซ่บู๊) 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ลงชื่อ.............................................................................. 
                (นายอรรถพล  พลชัย) 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ตามมติที่ประชุมสภา อบต.บางเตย สมัย   สามัญ     สมัยที่   2/2563    วันที่   29    เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.   2563 
 
 

ลงชื่อ.................... .........................................................ผูรั้บรองรายงานการประชุม 
                                              (นายมานพ  เฟ่ืองบางหลวง) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
              

 

 


